

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

สำหรับคอลัมน์บรรณาธิการแถลงประจำฉบับนี้ บรรณาธิการใคร่ขอเรียนว่า ได้เขียน
ขึ้นด้วยความรู้สึกที่เกรงใจท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้โดยสาเหตุจากการที่
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับนี้ได้ออกสู่ตลาดเป็นเวลานานเข้ากว่าปกติจำนวนไม่น้อยจน เป็น
เหตุให้ท่านสมาชิกมีความข้องใจและได้มีหนังสือสอบถามมายังกองบรรณาธิการหลายท่าน ซึ่ง
บรรณาธิการจำต้องเรียนขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ในขณะเดียวกัน ก็ใคร่ขอแสดงถึงสาเหตุของ
ความล่าช้าดังกล่าวและความเปลี่ยนแปลงบางประการเกี่ยวกับองการวารสาร ในระยะสามเดือน
ที่แล้ว ซึ่งท่านผู้อ่านอาจจะถือว่าเป็นการแกัดหรือเป็นการขจัดแรงเหตุผลเพื่อขอภัยได้ทั้งสอง
ประการ แต่บรรณาธิการก็หวังโดยสุจริตใจว่า คงจะได้รับความกรุณาและความเห็นอกเห็น
ใจจากท่านทั้งหลายบ้างไม่มากก็น้อย

ถ้าจะกล่าวอย่างไม่อ้อมค้อมแล้ว ในระยะรอบสามเดือนที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ได้รับจาก
การประชุมสมัชชาครั้งที่สองขององค์การรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภาคตะวันออกไกล (EROPLA)
ณ ศาลาสันติธรรมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เป็นต้นมา นับว่าเป็นระยะที่เต็มไปด้วยความดุเดือดทุก
ด้าน ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับวารสารและในด้านงานประจำ สำหรับในด้านที่เกี่ยวกับงานประจำ
นั้น ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ขรรคมดาที่ปรากฏโดยทั่วไป เพราะเป็นระยะสมัยขมอาจจะมีการ
พิเศชท์บถเข้ามาบ้าง แต่สาเหตุดังกล่าวนี้ว่ามีต้นเหตุกระทบกระเทือนต่อกำหนดออกของวาร
สารอยู่ไม่น้อย ในประการแรก บทความต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะได้รับก็มีได้รับ หรือได้รับช้ากว่า
กำหนดเป็นอันมาก ฉะนั้น เรื่องเกี่ยวกับการหาบทความจึงเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของวาร
สาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อีกประการหนึ่งบรรณาธิการเองก็บัง

เชิญมีงานพิเศษที่จัดจําเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเร่งรัดและเตรียมต้นฉบับให้พร้อมเสร็จ ครบถ้วนได้ตามกำหนดเวลา

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนจำกัดอยู่แล้วก็มีเหตุ จําต้องจากไปอีกเป็นจำนวนถึง 2 คน ในระยะเวลาได้เรียกกัน กล่าวคือ คุณกมลทิพย์ ชีวเวช เชนานุการและเทวีบุญทิพย์ ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ได้อบรมงานวารสารมาตั้งแต่ต้น ได้ครบกำหนดอายุ สัญญาจ้างในวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมาและคุณวีรวัฒน์ กาญจนคุต ผู้ช่วยผู้จัดการได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย โดยได้รับทุนจากสถาบันแห่งนั้น เมื่อวันที่ 30 เดือนเดียวกัน กรณีดังกล่าวอนันต์ว่าได้ทำให้ทางวารสารต้องขาดพลังอันสำคัญไป ไม่น้อย บรรณาธิการขอแสดงความอาลัยทั้งต้องท่านเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านความรู้สึกล้วน ตลอดจนในนามของคณะผู้จัดทำวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ พวกเขาก็กอแสดงความยินดีอย่าง จริงใจกับคุณวีรวัฒน์ซึ่งได้ประสพกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่ เพื่อนฝูงและผู้ร่วมงานด้วยเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากความอาลัยและความยินดีที่มีต่อบุคคลทั้งสองแล้วบรรณาธิการใคร่ขอขอบ คุณทั้งสองท่านที่ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดทำวารสารรัฐประศาสนศาสตร์มาเป็นเวลานานและใน ไม้ตรีจิตต่าง ๆ ที่ได้แสดงไว้ และขอต้อนรับผู้มาร่วมงานใหม่ 2 ท่าน คือ คุณทวี สอนมาลี และคุณเสาวนีย์ พัฒนนาฤทธิ์ นักวิจัยประจำฝ่ายวิจัยของคณะฯ ซึ่งได้เข้ารับทำหน้าที่ของคุณ กมลทิพย์และคุณวีรวัฒน์ตามลำดับด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง

เกี่ยวกับบทความต่าง ๆ ประจำฉบับนี้ บรรณาธิการต้องขอขอบคุณอาจารย์ ดร. อมร รัชศาสตร์ อดีตบรรณาธิการผู้ซึ่งแม้จะได้จากไปทำการค้นคว้าและวิจัยอยู่ ณ East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย สอนโนลดูก็ตาม ยังคงมีความระลึกถึงและห่วงกังวลวารสารรัฐประศาสน ศาสตร์อยู่เสมอ และได้กรุณาเขียนบทความส่งมาให้พร้อมด้วยบทแนะนำหนังสืออีกหนึ่งเรื่อง ซึ่งบรรณาธิการได้นำลงพิมพ์พร้อมกันในฉบับนี้

สำหรับบทความอื่น ๆ ก็นับว่าประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่เรื่อง พุทธปรัชญากับพฤติกรรมในการบริหารของ ว.ท. ทินพันธุ์ นาคะตะ เรื่องการจัดการอาคาร สงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและบริเวณชานเมืองหลวงในหน้าที่ของรัฐบาล ของคุณ อดิษฐ์ ชินมิตร และเรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยปราบพิเศษ อันเป็นบทศึกษาเฉพาะกรณีที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเขียนโดย คุณบุญถม อรรถดุษฎี นอกจากนี้ ทางกองบรรณาธิการยังได้ เสนอรายงานสถิติเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศประจำปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของผลการวิจัยของอาจารย์เพ็ญศรี วยยานนท์ และอาจารย์ชุตติยา อมรทัต อาจารย์ ประจำฝ่ายวิจัยของคณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นพิเศษอีกด้วย

ในลุ่มงานที่เกี่ยวกับบทความภาษาอังกฤษ ได้เสนอเรื่อง The Organization and Program of the National Municipal League of Thailand ซึ่งเขียนโดย Mr. Randy H. Hamilton ที่ปรึกษา ด้ำนนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และเรื่อง German Political Parties ของ Professor Harold Zink ขัตติศาสตร์อาจารย์แห่ง The Ohio State University มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

Professor Harold Zink เป็นศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงมากในวงการศึกษาด้านนิเทศ การปกครองของสหรัฐ และได้เคยแวะเยี่ยมประเทศไทยและคณะรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อเดือน ตุลาคม 2504 ครั้นเมื่อได้เดินทางกลับถึงสหรัฐแล้วก็ได้เขียนบทความนี้ให้แก่อารจารย์รัฐประ ศาสตร์ศาสตราจารย์ตามที่ได้สัญญาไว้ แต่ไม่มีโอกาสได้ส่งเรื่องมาให้ด้วยตนเอง เนื่องจากได้ถึงแก่ กรรมเสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายของท่าน ทางอารจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์รู้สึกช้ำใจซึ่งในไม่ครีจิดและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับบทความนี้ ในขณะที่ เดียวกันรู้สึกเศร้าสลดใจในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของท่านผู้ซึ่งเป็นทั้งนักศึกษาและนัก วิชาการที่ถืออุปไปด้วยความดีเลิศและมุ่งในการบริจาควิทยาทานโดยไม่มีที่สิ้นสุดตามจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต บรรณาธิการขอแนะนำบทความนี้เป็นพิเศษเพราะได้บรรยายเรื่อง ระบบพรรคการเมืองของประเทศเยอรมันได้อย่างดียิ่ง ซึ่งท่านผู้อ่านจะสามารถเข้าใจเรื่องได้ โดยง่ายและกระจ่างแจ้งไม่น้อยทีเดียว

ก่อนที่จะจบบรรณาธิการแสดงนี้ บรรณาธิการ ใครขอแสดงเพิ่มเติมถึงนโยบายของทางคณะ ฯ ในด้านที่เกี่ยวกับการจัดพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์นอกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ เพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยากรและเพื่อให้วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในระดับและมาตรฐานที่ดี ทางคณะ ฯ มีความยินดีที่จะตีพิมพ์บทความหรือเอกสารทางวิชาการที่ท่านส่งมาชึ่งและท่านผู้อ่านจะได้กรุณาตั้งมาให้ทุกๆ เรื่อง โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อเขียนหรือบทความนั้นยังไม่เคยนำตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือหรือวารสารฉบับอื่นมาก่อน บรรณาธิการขอถือโอกาสเรียนเชิญชวนมาเพื่อท่านจะได้ให้ความร่วมมือกับทางคณะ ฯ ในการที่จะเผยแพร่วิทยาทานร่วมกันต่อไป และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

บ.ก.

